

**แบบติดตามการนำความรู้และทักษะจากการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงานไปใช้ประโยชน์
สำหรับบุคลากร (หลังจากอบรมมาแล้ว 3 เดือน)**

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อโครงการ/หลักสูตร	วันที่อบรม	นำไปใช้ประโยชน์หลังจากอบรมแล้ว 3 เดือน	ข้อเสนอแนะ
นางสาวศฤงญา แก้วซิม	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ชำนาญการ	เรื่อง TML+Bootstrap+ JSES6+Deploy Cloud Platform	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	<p>ทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น</p> <p>- ช่วยให้การเขียน Html5,CSS3 ซึ่งมักใช้งานในหน้าเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น นำมาปรับแต่งเว็บไซต์ระบบงานได้ตรงตามทีออกแบบหรือตามความต้องการ</p> <p>- ใช้ javascript เพื่อเช็คเงื่อนไขและควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ได้</p> <p>- สามารถนำ Bootstrap มาใช้กับเว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บให้มีความสวยงามมากขึ้น และรองรับการใช้งานสำหรับหลายๆแพลตฟอร์มมากขึ้น เช่น แอนดรอยด์</p>	สามารถนำ Bootstrap มาใช้กับเว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บให้มีความสวยงามมากขึ้น และรองรับการใช้งานสำหรับหลายๆแพลตฟอร์มมากขึ้น เช่น แอนดรอยด์
นางสุมาลี พรเจริญ	นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ	เรื่อง การประชุม วิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสาย สนับสนุนในสถาบัน อุดมศึกษา ครั้งที่ 14 (ทองกวาววิชาการ 65) ส่งเสริมงานวิจัย	30 - 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565	<p>ทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น</p> <p>- มีแนวคิดในการวางแผน คิดวิเคราะห์การทำงานแต่ละงานให้เป็นระเบียบมากขึ้น</p> <p>- มีการจัดสรรเวลาในการทำงานที่สามารถทำงานได้หลายอย่างทันเสร็จตามระยะเวลา</p>	สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา งานที่รับผิดชอบและพัฒนางานวิจัย โดยเริ่มมีการวางแผน กำหนดเวลาใน การศึกษา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ห้องสมุดและงานที่รับผิดชอบ โดย ศึกษาเทคนิคการเขียนงานวิจัย การ

		พัฒนางาน พัฒนาองค์กร			วิเคราะห์ และสังเคราะห์งาน เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไป
นายกรวิชัย พิบุรณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	หลักสูตร React.JS Typescript + MaterialDesign Programming	1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565	<p>ทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับเทคนิคการเขียนโค้ดใหม่ที่จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ย่นระยะเวลาในการพัฒนา เว็บไซต์ให้น้อยลง - ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น - หลังจากเรียนรู้ทำให้สามารถลดข้อผิดพลาดหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานได้อื่นๆ - กำลังมีแผนที่จะใช้ความรู้นี้ในการช่วยพัฒนาระบบงาน ต่าง ๆ ในในรูปแบบ Web Application ซึ่งรองรับในหลายแพลตฟอร์มมากขึ้น 	<p>การเรียนรู้ในหลักสูตร HTML+Bootstrap+JSES6+Deploy Cloud Platform นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเขียนโปรแกรมและเขียนเว็บไซต์ ให้มีความสวยงาม และใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งความรู้ที่ได้นี้จะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น</p>
นางสาวรัชณี ต่อเงิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ประชุมโครงการ แลกเปลี่ยนความรู้ เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	14 มีนาคม 2565	<p><u>เนื้อหาการอบรม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รู้ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ 2. การทำงาน KM มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. การเขียนงานความรู้ให้กับนักปฏิบัติ 4. การทำวิจัย ที่มีประโยชน์ต่องานของตน เพื่อการปรับเลื่อนขั้น 	

				<p>และตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p><u>ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปแบบสื่อสารออนไลน์ เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 2. แลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจกันได้มากขึ้น 3. การทำเล่มวิจัยเพื่อเลื่อนตำแหน่งและปรับฐานเงินเดือนในอนาคต 4. มีความเข้าใจในงาน KM มากขึ้น 5. นำหลักการมาใช้ในการที่รับผิดชอบได้ดีขึ้น 	
นางสาวชนนิ กานต์ สมจิตต์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปี	14 มีนาคม 2565	<p><u>เนื้อหาการอบรม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ 2. การทำวิจัย ที่มีประโยชน์ต่องานของตน เพื่อการปรับเลื่อนขั้นและตำแหน่ง <p><u>ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปแบบสื่อสารออนไลน์ เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 2. แลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจกันได้มากขึ้น 3. การทำเล่มวิจัยเพื่อเลื่อนตำแหน่งและปรับฐานเงินเดือนในอนาคต 	

รายงานการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2565
 กลุ่มวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	หัวข้อการอบรม/สัมมนา	วันที่จัด	หน่วยงานที่จัด	ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
1.	Making a Difference! The Changing Face of Libraries during the Pandemic / สร้างความแตกต่าง! การเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดในช่วงโรคระบาด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	6 ตุลาคม 2564	Elsevier Researcher Academy	บุคลากรกลุ่มวิทยบริการทุกท่าน
2.	การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท EBSCO ที่กระทรวง อว. บอกรับประจำปี 2565 จำนวน 3 ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate 2. ฐานข้อมูล Engineering Source 3. ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service	18 มีนาคม 2565	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	บุคลากรกลุ่มวิทยบริการทุกท่าน
3.	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	25 มีนาคม 2565	กองบริหารงานบุคคล	1. นางสาวโสภา ไทยลา 2. นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล 3. นางรุ่งทิวา อึ้งวะระ 4. นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์ 5. นางสุมาลี พรเจริญ 6. นางสาวกมล สุประการพงษ์ 7. นางสาวรัตดา พุทธศรีเมือง

ที่	หัวข้อการอบรม/สัมมนา	วันที่จัด	หน่วยงานที่จัด	ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
4.	การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ประจำปี 2565 จำนวน 4 ฐานข้อมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	30 มีนาคม 2565	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	บุคลากรกลุ่มวิทยบริการทุกท่าน
5.	แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	31 มีนาคม 2565	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	บุคลากรกลุ่มวิทยบริการทุกท่าน
6.	การตรวจเยี่ยมบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLIB 3.0 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	28 เมษายน 2565	โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	บุคลากรกลุ่มวิทยบริการทุกท่าน
7.	การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	6 พฤษภาคม 2565	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	บุคลากรกลุ่มวิทยบริการทุกท่าน
8.	สัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 5 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) WALAI User group Online	23 พฤษภาคม 2565	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการพัฒนาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	บุคลากรกลุ่มวิทยบริการทุกท่าน
9.	การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	26 พฤษภาคม 2565	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	บุคลากรกลุ่มวิทยบริการทุกท่าน
10.	การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ e-books Hibrary	30 พฤษภาคม 2565	บริษัท บิ๊กเนท จำกัด	บุคลากรกลุ่มวิทยบริการทุกท่าน

ที่	หัวข้อการอบรม/สัมมนา	วันที่จัด	หน่วยงานที่จัด	ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
11.	พลิกโฉมห้องสมุดประหยัดงบประมาณการเรียนรู้ ไม่มีขีดจำกัดด้วยห้องสมุดดิจิทัล(E-Library)	10 มิถุนายน 2565	บริษัท ไฮเทค อินเทอร์เน็ตที่ฟ จำกัด	1. นายบัณฑิต ศรีพันธุ์ 2. นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว 3. นางสาวศิริลักษณ์ แทนวิมล 4. นางรุ่งทิวา อึ้งวะระ
	แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565	26 กรกฎาคม 2565	กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	1. นายบัณฑิต ศรีพันธุ์ 2. นางสาวสุรีย์วรรณ กลั่นทกสุวัฒน์ 3. นางสุมาลี พรเจริญ 4. นางศิวะพร อัครีโรจน์ 5. นางสาวนารีนาท แก้วรุ่งเรือง 6. นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง 7. นางบัวระภา กลยนิย